

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ THƯỢNG LỘ**

Số:35/KH-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Thượng Lộ, ngày 14 tháng 3 năm 2022*

**KẾ HOẠCH  
CÔNG TÁC DÂN QUÂN NĂM 2022 CỦA XÃ THƯỢNG LỘ**

## **CÔNG TÁC DÂN QUÂN TỰ VỆ NĂM 2022**

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2022 của UBND huyện Nam Đông về công tác DQTV, giáo dục quốc phòng và an ninh, một số mặt công tác Quốc phòng địa phương năm 2022.

Căn cứ Kế hoạch số 97/KH-BCH, ngày 21/02/2022 của Ban CHQS huyện Nam Đông về công tác DQTV năm 2022. Ban CHQS xã xây dựng Kế hoạch công tác DQTV năm 2022 như sau:

### **I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.**

#### **1. Mục đích.**

Nhằm cụ thể hóa Chỉ lệnh của Thủ trưởng Ban CHQS quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả về công tác DQ, GDQPAN năm 2022 đồng bộ; chặt chẽ, thống nhất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

#### **2. Yêu cầu.**

Ban CHQS các xã tham mưu với lãnh đạo về công tác DQ, GDQPAN, phối hợp với các ban, ngành liên quan ở địa phương, triển khai thực hiện công tác DQ, GDQPAN chặt chẽ, thống nhất phù hợp với điều kiện của địa phương. Chỉ đạo thực hiện cả nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất. Tập trung hoàn thành cả nhiệm vụ trọng tâm, theo chức năng nhiệm vụ phù hợp với thực tiễn.

### **II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM.**

1. Thường xuyên quán triệt Luật DQTV và các văn Nghị quyết, quyết định, Thông tư về quy định thi hành Luật DQTV năm 2019; tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sỹ DQTV về nhiệm vụ công tác DQTV. Tham mưu với các cấp đào tạo trình độ Cao Đẳng, đại học Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã ngành quân sự cơ sở đạt chuẩn đến năm 2025 theo quy định.

2. Tập trung rà soát, tổ chức xây dựng lực lượng Dân quân, có số lượng, chất lượng theo quy định tại Thông tư 77/TT-BQP của Bộ quốc phòng; ban hành và triển khai kế hoạch “ Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho Dân quân giai đoạn năm 2021-2025, tổ chức đăng ký công dân trong độ tuổi DQTV; chủ trọng nâng cao chủ trọng nâng cao chất lượng đối với Dân quân cơ động.

3. Rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống văn kiện SSCĐ của DQTV theo quy định Thông tư 43/2020/TT-BQP ngày 23/3/2020 của Bộ quốc phòng. Xây dựng, bổ sung quy chế, kế hoạch phối hợp hoạt động của Dân quân với các lực lượng theo Nghị định 03/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ, Nghị định 02/2020 của Chính phủ. Tổ chức lực lượng phối hợp chặt với công an, Kiểm lâm và các lực lượng khác trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ

và phòng chống chất rừng; tham gia phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai; phòng chống dịch bệnh; làm tốt công tác vận động quần chúng và tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; thực hiện tốt công tác sơ, tổng kết, kịp thời rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác DQ.

5. Bảo đảm tốt ngân sách chi cho nhiệm vụ công tác LLDQ; thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sỹ LLDQ, chấp hành và quyết toán ngân sách theo đúng quy định.

### III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ.

TT	NỘI DUNG	MỤC TIÊU-CHỈ TIÊU	THỜI GIAN												BIỆN PHÁP	PHỤ TRÁCH	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
<b>A. CÔNG TÁC QUẢN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN</b>																	
1	Quản triệt các văn bản về công tác LLDQ.	Tiếp tục quản triệt cho cán bộ các cấp, các ngành và toàn dân nâng cao nhận thức Luật DQTV và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trên về công tác LLDQ.														Tham mưu, chỉ đạo thực hiện tốt Luật DQTV và các văn bản thi hành Luật DQTV; Tổ chức lồng ghép trong các Hội nghị qua các phương tiện thông tin để tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho toàn dân về công tác LLDQ.	CTV
2	Tham mưu với UBND xã, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện CTLLDQ.	Các cấp từ xã xuống cơ sở kịp thời xây dựng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác DQ sát tình hình thực tế.														Xây dựng, ban hành các văn bản, triển khai thực hiện đúng quy định. Cán bộ các cấp nắm chắc các văn bản của trên, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo về công tác LLDQ.	CHT
3	Tham mưu xây dựng ban hành các Kế	Tổ chức xây dựng lực lượng DQ đủ số lượng theo Luật														Ban CHQS xã phối hợp với các ban, ngành, tổ chức; tổ chức	CHT

TT	NỘI DUNG	MỤC TIÊU-CHỈ TIÊU	THỜI GIAN												BIỆN PHÁP	PHỤ TRÁCH	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	hoạch. Xây dựng Kế hoạch tham gia tập huấn Nghị định sửa đổi, bổ sung thi hành Luật DQTV.	DQTV quy định, có chất lượng cao. 100% cán bộ từ xã đến các thôn làm tốt công tác DQ.														thực hiện theo Chỉ lệnh, Kế hoạch, Hướng dẫn của trên, tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do cấp trên tổ chức.	
<b>B. CÔNG TÁC XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG</b>																	
<b>1. Công tác cán bộ dân quân tự vệ</b>																	
a	- Tham mưu cho lãnh đạo bố trí, sử dụng cán bộ trong Ban CHQS xã phù hợp với trình độ, khả năng đảm nhiệm theo phân cấp.	- CHT; phó CHT được đào tạo qua trường quân sự tỉnh và Quân khu và Trường SQLQI. - Cán bộ trung đội trưởng, tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng được bổ nhiệm đúng chức danh.														nắm chắc chất lượng cán bộ sau đào tạo để có KH tham mưu cho chính quyền địa phương cử cán bộ đi đào tạo chuyên nghiệp quân sự cơ sở theo hướng dẫn của cấp trên và bổ nhiệm cán bộ đúng chức danh đào tạo.	CHT
<b>2. Tổ chức xây dựng lực lượng</b>																	
b	Xây dựng, củng cố lực lượng DQ theo Luật, Nghị định của CP, Thông tư hướng dẫn và các văn bản chỉ đạo của trên.	Rà soát, củng cố lực lượng DQ có số lượng phù hợp, duy trì tỷ lệ LLDQ đạt 4,0% so với dân số. Tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DQ đạt 25% trở lên. Lực lượng DQCB đạt 30% trở lên). Luân phiên trong DQ 25%; hàng năm kết nạp đảng viên ít nhất 01 người trong năm.														Xây dựng các văn bản, hướng dẫn thực hiện công tác DQTV. Tổ chức xây dựng lực lượng theo Thông tư 85 của Bộ Quốc phòng và tình hình thực tế của địa phương cơ sở. Tổ chức đăng ký, quản lý chặt chẽ công dân độ tuổi trong LLDQ; Chỉ đạo làm tốt công tác phát triển đảng viên trong LLDQ.	CHT
c	- Kiện toàn, nâng	- Ban CHQS xã phải đủ trình														- Nắm chắc Luật DQTV, Nghị	CHT

TT	NỘI DUNG	MỤC TIÊU-CHỈ TIÊU	THỜI GIAN												BIỆN PHÁP	PHỤ TRÁCH	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	cao chất lượng Ban CHQS xã  - Xây dựng củng cố Dân quân cơ động, DQ các binh chủng đúng theo chỉ đạo của trên.	độ làm tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền và chỉ huy lực lượng DQ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ban CHQS xã số lượng 4 đ/c và có trình độ trung cấp quân sự cơ sở trở lên. Cán bộ trung đội trưởng là đảng viên. 100% cán bộ thôn đội trưởng là đảng viên. - Tiếp tục củng cố đơn vị hiện có: Trung đội Dân quân cơ động, Các binh chủng; chú trọng xây dựng lực lượng DQ Khẩu đội cối 60 theo Hướng dẫn của cấp trên.														Định 03/NĐ-CP, Thông tư số 85/TT-BQP, Hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, hướng dẫn của cơ quan cấp trên kịp thời tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền có Nghị quyết, Chỉ thị tổ chức thực hiện. Xây dựng Ban CHQS xã đủ 4 đ/c theo Nghị định 03/NĐ-CP  - Xây dựng kế hoạch tổ chức lực lượng đủ số lượng, bảo đảm chất lượng và triển khai thực hiện Kế hoạch có hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực tế của từng địa phương cơ sở.	
<b>3. Giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự.</b>																	
a	Tham mưu Đào tạo đội ngũ cán bộ Ban CHQS xã.	Tuyển chọn những đồng chí có năng lực đào tạo Cao đẳng, Đại học ngành quân sự cơ sở theo đúng chỉ tiêu trên giao.														Tham mưu với lãnh đạo thực hiện tốt công tác tuyển chọn, sử dụng bố trí cán bộ sau đào tạo đúng quy hoạch.	CHT
b	Tập huấn cán bộ Ban CHQS xã,	- Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn cho cán bộ DQTV. - Thời gian 07 ngày/năm đối với cán bộ (CTV, CHT, CTV phó, Chỉ huy phó, trung đội trưởng, tiểu đội trưởng, thôn đội trưởng).														Ban CHQS xã năm chắc thành phần, tổ chức tham gia tập huấn bảo đảm quân số. Quán triệt chặt chẽ Kế hoạch các cấp, có biện pháp nghiêm khắc đối với các trường hợp chấp hành không nghiêm lệnh triệu tập.	CHT

TT	NỘI DUNG	MỤC TIÊU-CHỈ TIÊU	THỜI GIAN												BIỆN PHÁP	PHỤ TRÁCH
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
															Xây dựng Kế hoạch theo Thông tư số 02/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng, đạt chất lượng tốt.	
c	Tập huấn cán bộ thôn đội trưởng và tiểu đội trưởng dân quân cơ động, khẩu đội trưởng;	- 100% cán bộ thôn đội trưởng, tiểu đội trưởng được tập huấn, thời gian 05 ngày/năm theo quy định.													Ban CHQS xã rà soát, củng cố, lập kế hoạch, tổ chức cho cán bộ đi tập huấn đúng thành phần qui định.	CHT
d	Huấn luyện lực lượng DQ.	- Ban CHQS xã tổ chức huấn luyện cho DQ Từ 90-100% lực lượng DQ nòng cốt được huấn luyện, bảo đúng chương trình, nội dung, thời gian quy định. Kết quả 100% đạt yêu cầu, 75% khá, giỏi trở lên.													Căn cứ vào chỉ lệnh huấn luyện của Chỉ huy trưởng, chương trình, nội dung huấn luyện của Bộ TTM. Ban CHQS xã tham mưu với các cấp lãnh đạo, XD kế hoạch huấn luyện cho từng đối tượng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.	CHT
<b>4. Hoạt động chiến đấu trị an của DQTV.</b>																
a	Xây dựng, bổ sung các kế hoạch.	Ban CHQS xã rà soát và xây dựng các loại kế hoạch theo quy định.  Nghị định 03/NĐ-CP ngày 06/7/2021 và Nghị định 02/2020 của Chính phủ													- Ban CHQS xã thường xuyên rà soát dự kiến tình hình đúng, kịp thời điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch cho phù hợp, đồng thời tổ chức huấn luyện theo phương án chiến đấu bảo vệ trụ. - Tham mưu xây dựng, điều chỉnh kế hoạch chiến đấu phòng thủ và bổ sung quy chế phối hợp, để tổ chức thực hiện theo đúng	CHT

TT	NỘI DUNG	MỤC TIÊU-CHỈ TIÊU	THỜI GIAN												BIỆN PHÁP	PHỤ TRÁCH
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
															quy định.	
b	Tham mưu xây dựng kế hoạch tập huấn và Diễn tập chiến đấu phòng thủ.	- 100% cán bộ Ban CHQS xã được tập huấn diễn tập chiến đấu phòng thủ xã. - Sẵn sàng tham gia diễn tập của cấp trên theo kế hoạch													- Ban CHQS xã chấp hành nghiêm và tham đầy đủ các lớp tập huấn do cấp trên tổ chức - Tích cực tham gia diễn tập của cấp trên theo kế hoạch.	
<b>5. Hội thi, hội thao.</b>																
a	Hội thi, Hội thao trung dooioj DQCD vào tháng 6/2022	Ban CHQS xã tham gia hội thao DQ.													- Làm tốt công tác tham mưu với các cấp lãnh đạo và chuẩn bị đầy đủ các nội dung liên quan đến công tác hội thao do cấp trên tổ chức.	BCH
b	Tổ chức Hội thi, hội thao trong lễ RQHL	Ban CHQS xã tham gia hội thao đạt kết quả cao.													Phân công nhiệm vụ và các môn tham gia thi cho LLDQ. Tham mưu với lãnh đạo tុ bổ các loại mô hình học cụ và làm mới.	CHP
<b>6. Công tác sơ kết, tổng kết.</b>																
	- Tổng kết công tác DQ năm 2022 và triển khai công tác DQ năm 2023. - Công tác sơ kết 6 tháng đầu năm, tổng kết năm 2022.	Hội đồng GDQPAN xã thực theo Kế hoạch đã phê duyệt													- Tham mưu cho Hội đồng NVQS kiêm GDQPAN xã tổ chức tốt hội nghị tổng kết công tác DQ theo đúng kế hoạch.	CHT

#### IV. MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHÍNH

1. Ban CHQS xã chủ trì, phối hợp và tham mưu với lãnh đạo ban hành các văn bản thực hiện đúng Kế hoạch, Hướng dẫn của trên, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành có liên quan, kịp thời tham mưu cho Cấp ủy, chính quyền tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện công tác DQ đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả.

2. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, điều hành của chính quyền, phát huy vai trò tham mưu của Ban CHQS xã, Công an và các ban, ngành, đoàn thể đối với công tác DQ. Đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác từng cán bộ và cơ quan DQTV các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

3. Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ do cấp trên tổ chức.

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và khắc phục những mặt còn hạn chế. Thực hiện tốt chế độ giao ban, trực báo, báo cáo; sơ kết và tổng kết.

5. Thường xuyên bảo đảm ngân sách cho mọi hoạt động của lực lượng DQ xã.

6. Gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị với xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh và thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng về công tác Dân quân năm 2022./.

**Nơi nhận:**

- Ban DQTV/Ban CHQS huyện (01);
- Lãnh đạo Ban Thường vụ ĐU (05);
- Lưu VT, BCH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Hồ Văn Chính**



